

โครงการวิจัยที่เข้าพิจารณาวันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2561

จำนวน 12 โครงการ

เรื่องที่	รหัส	โครงการวิจัยเรื่อง	ผลการพิจารณา
1	R043h/61	ศึกษาประสิทธิภาพของเลเซอร์ความเข้มสูงในการรักษาผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมระดับปานกลาง	ปรับปรุงแก้ไขเพื่อรับรอง
2	R045h/61	การศึกษาประสิทธิภาพของการรักษาแบบอนุรักษนิยมโดยใช้แผ่นรองเท้าสำเร็จรูปจากยางพาราธรรมชาติของไทยในทหารที่เป็นโรคเท้าแบน	ปรับปรุงแก้ไขเพื่อรับรอง
3	R039h/61	รูปแบบการส่งจ่ายยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ในผู้ป่วยโรคข้อเสื่อม	ปรับปรุงแก้ไขเพื่อรับรอง
4	R050h/61	ประสิทธิผลของการรับประทานคาร์โบเนตระดับสารทรานส์ฟอร์มมิงโกรทแฟคเตอร์ในปัสสาวะของผู้ป่วยโรคไตจากเบาหวานชนิดที่สอง	ปรับปรุงแก้ไขเพื่อรับรอง
5	R052b/61	ศึกษาระดับฮอร์โมนเพศชาย Total Testosterone PSA และระดับวิตามินดี 25(OH)D ในแพทย์ออร์โธปิดิกส์ไทย	ปรับปรุงแก้ไขเพื่อนำเข้าพิจารณาใหม่
6	P010h/61	การศึกษาวิจัยสำคัญ แบบพหุสถาบัน โดยเปิดเผยการรักษา แบบสุ่ม ทาเป็นกลุ่มคู่ขนาน โดยมีกลุ่มควบคุมที่ได้รับยาออกฤทธิ์ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพความปลอดภัย ความทนต่อยา และเภสัชจลนศาสตร์ของยามิวเรพาวาดีน (Murepavadin) ที่ใช้ร่วมกับยาปฏิชีวนะต้านเชื้อแบคทีเรียชูโดโมนาส (Pseudomonas) ชนิดหนึ่งชนิด เทียบกับการใช้ยาปฏิชีวนะต้านเชื้อแบคทีเรียชูโดโมนาส (Pseudomonas) สองชนิด ในอาสาสมัครผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นโรคปอดอักเสบที่เกี่ยวข้องกับเครื่องช่วยหายใจ ซึ่งต้องสงสัยหรือได้รับการยืนยันแล้วว่าสาเหตุมาจากเชื้อชูโดโมนาส แอรูจินโนซา (Pseudomonas Aeruginosa)	ปรับปรุงแก้ไขเพื่อรับรอง
7	R060h/61	การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยา Ergocalciferol ต่อระดับวิตามินดีในเลือด ในผู้ป่วยที่ทำการบำบัดทดแทนไตทางช่องท้อง	ปรับปรุงแก้ไขเพื่อรับรอง
8	R062h/61	การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออกไหล่และกล้ามเนื้ออศอกและความอดทนของกล้ามเนื้อหัวไหล่กับความแม่นยำในการยิงปืนเล็กยาวในทหารใหม่	ปรับปรุงแก้ไขเพื่อรับรอง

โครงการวิจัยที่เข้าพิจารณาวันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2561 (ต่อ)

จำนวน 12 โครงการ

เรื่องที่	รหัส	โครงการวิจัยเรื่อง	ผลการพิจารณา
9	P002h/61	การศึกษาวิจัย ระยะที่ 4 ทำในพหุสถาบัน ด้วยวิธีการสังเกต ในผู้ป่วยโรคเกล็ดเลือดต่ำเรื้อรังที่เกิดจากภูมิคุ้มกันที่ได้รับการรักษาด้วยยาเอลโทรมโบแพก ในตลาดเกิดใหม่ (ชุดแก้ไขครั้งที่ 1 )	ไม่รับรอง เนื่องจากเป็นการศึกษาที่เป็น Post marketing และยาที่ใช้ในการศึกษาเป็นยาที่มีราคาแพง อยู่นอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ประโยชน์ที่จะเกิดกับอาสาสมัครมีน้อย และจะมีปัญหากับอาสาสมัครที่มีปัญหาไม่สามารถเข้าถึงสิทธิในการเบิกจ่าย ต้องมีการแบกรับค่าใช้จ่าย รวมถึงเป็นภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐ ในกรณีอาสาสมัครที่ต้องเบิกจากกรมบัญชีกลาง จึงไม่เห็นสมควรให้ดำเนินการศึกษา เนื่องจากความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (conflict of interest) มากกว่าประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับอาสาสมัครและอันตรายที่จะเกิดจาก conflict of interest แล้วไม่เหมาะสม และอาจเกิดเป็นความเสี่ยงกับอาสาสมัครผู้วิจัยและภาครัฐในอนาคต
10	R029h/61	ผลของการให้ยา Sacubitril-Valsartan ต่อการเปลี่ยนแปลงการบีบของหัวใจ ในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดบายพาสเส้นเลือดโคโรนารีหัวใจ (ชุดแก้ไขครั้งที่ 1)	ปรับปรุงแก้ไขเพื่อรับรอง
11	R068h/61	การใช้ Geriatric assessment application ในการประเมินผู้ป่วยสูงอายุโรคเมเร็งต่อมไทรอยด์ชนิดรุนแรง	ปรับปรุงแก้ไขเพื่อรับรอง
12	R070h/61	ประสิทธิภาพในการลดโปรตีนไข่ขาวรั่วในปัสสาวะระหว่างยา Enalapril ขนาดสูงเทียบกับ Enalapril ขนาดต่ำและ Manidipine ในผู้ป่วยโรคไตจากเบาหวานชนิดที่ 2 และความดันโลหิตสูง	ปรับปรุงแก้ไขเพื่อรับรอง

**หมายเหตุ :** ประมาณ 2 สัปดาห์ เจ้าหน้าที่จะประสานไปหาผู้วิจัยให้มารับใบแจ้งผลการพิจารณา และเอกสารที่สำนักงานพิจารณาโครงการวิจัย กรมแพทย์ทหารบก อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา ชั้น 5 วิทาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า โทรศัพท์, (662) 763-4297 , (662) 763-4270 โทรสาร (662) 354-9011)